

ผลการดำเนินงานตามแผนงานและภารกิจหน่วยงาน การขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1	กิจกรรม การปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (DLD e-Regist)	46,000 ราย	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	เพื่อปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ	ปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 59,486 ราย	เกษตรกรให้ความร่วมมือในการปรับปรุงข้อมูลเป็นอย่างดี ทำให้มีการปรับปรุงข้อมูลเบ่งปัจจุบัน	- ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (DLD e-Regist) เมื่อมีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจะไม่สามารถปรับปรุงหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้
2	โครงการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล	2 แห่ง	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	เพื่อสำรองเสบียงสัตว์ในช่วงประสบภัยพิบัติ	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	มีคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล 2 แห่ง 2 อำเภอ คือ อ.ควนเนียง และสทิงพระ	เป็นการให้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล และเกษตรกรทำให้มีเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกร	ไม่มีปัญหา เนื่องจากสามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
3	แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ด้านการเกษตรในช่วง ฤดูแล้ง จังหวัดสงขลา ปี 2565/66	เกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ ของจังหวัด สงขลา	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	เพื่อเป็นแนวทางในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยพิบัติด้านการเกษตร และเตรียมการให้ความ ช่วยเหลือเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของ เกษตรกรที่อาจได้รับ ผลกระทบจาก สถานการณ์ภัยแล้งและ อุทกภัยอย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ,กลุ่ม ส่งเสริมฯ,กลุ่มพัฒนา คุณภาพสินค้า,กลุ่ม พัฒนาสุขภาพสัตว์, ปศุ สัตว์อำเภอทุกอำเภอ, ด่านกักกันสัตว์สงขลา,	มีการจัดทำแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยด้าน การเกษตรในช่วงฤดู แล้ง จังหวัดสงขลา ปี 2565/66	การให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ ในการจัดทำแผนทำให้สามารถ เตรียมความพร้อมในการ ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัย พิบัติได้	ไม่มีปัญหา เนื่องจาก สามารถดำเนินการ ขับเคลื่อนได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้
4	กิจกรรม ฆ่าตัดทำ หมันภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	สุนัข-แมว 1,113 ตัว	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	เพื่อเป็นการควบคุม ประชากรสุนัขและแมว	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ, ด่านกักกันสัตว์สงขลา, ศูนย์วิจัยฯการผสม เทียมฯสงขลา	ทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 776 ตัว	เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ตระหนักและให้ความสำคัญใน การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงทำ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ไม่มีปัญหา เนื่องจาก สามารถดำเนินการ ขับเคลื่อนได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้